

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๖(๒๙)/๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ และประชุมออนไลน์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น.
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๑๕ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	
<p>๑.๑ โครงการวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) หรือ “ธัชชา”</p> <p>โครงการวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) หรือ “ธัชชา” เป็นโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความตระหนักและสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แก่ประชาชนและผู้สนใจ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิจัยไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</p> <p>ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้</p>	ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๑.๒ การประกวดดนตรีล้านนา “วงสะล้อซอซึงและวงซอพื้นบ้าน” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>การประกวดดนตรีล้านนาวงสะล้อซอซึงและซอพื้นบ้าน เมื่อวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารศิลป์นลำปาง ไร่ผดุงธรรม จังหวัดลำปาง จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และภาคเอกชนในจังหวัด ได้กำหนดจัดการประกวดดนตรีล้านนา “วงสะล้อซอซึงและวงซอพื้นบ้าน” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกวดดนตรีล้านนา การแสดงวงดนตรี Orchestra การแสดงศิลปะ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า การประกวดวาดภาพระบายสี และรับชมการแสดงดนตรีและศิลปะ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>
<p>๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕(๒๘)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับรอง โดยไม่มีการแก้ไข</p>
<p>๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p>	
<p>๓.๑ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๒๘)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้แก่</p> <p>๑. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑) แผนการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๔ Direct Admission ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS65)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ขอให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดตามเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ</p>


เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๒) หลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบ Non-degree จำนวน ๑ หลักสูตร เข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>๒. ศูนย์การศึกษา นครนายก เรื่อง ป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ของกรมทางหลวง</p> <p>๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รวมสถิติอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย</p> <p>๔. ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) เรื่อง การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาที่สนใจต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน</p>	
<p>๓.๒ รายงานการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระบบ TCAS เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา พบว่ามีจำนวนน้อย แต่เนื่องจากยังมีระยะเวลาในการรายงานตัว ดังนั้น คณะและโรงเรียน จึงควรติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง และนักศึกษาโดยตรงเป็นรายบุคคลเพื่อรับทราบปัญหา และให้ความช่วยเหลือให้นักศึกษาได้ทันที ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุก</p> <p>๒. ควรพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหาร เพื่อสุขภาพ เนื่องจากอาหารเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ และกลุ่มผู้ที่กำลังลดน้ำหนัก หรือบุคคลทั่วไป</p> <p>๓. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในด้านการศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่จะประโยชน์กับมหาวิทยาลัย</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๓.๓ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและให้ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๒. ขอให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายตามลำดับ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
<p>๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา</p>	
<p>๔.๑ การพิจารณาเลือกบุคคลเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเป็นเอกฉันท์เลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดฉิน สุขปลั่ง เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการตามข้อ ๙ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑ การพิจารณาเลือกบุคคลเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้อธิการบดีประชุมทำความเข้าใจร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยนำเสนอบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การจัดทำกิจกรรมหรือโครงการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไม่ควรใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคิรีสา แสงจำนงค์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ ต้องยื่นใบลาออกจากราชการและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>
<p>๔.๓ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน และการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ</p> <p>๓) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ</p>
<p>๔.๔ การขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบ Non-degree จำนวน ๕ หลักสูตร เข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ๑) หลักสูตรฝึกอบรมภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร ๒) หลักสูตรฝึกอบรมภาษามือไทยสำหรับการล่าม ๓) หลักสูตรฝึกอบรมการล่ามทฤษฎีการแปลและจรรยาบรรณล่าม ๔) หลักสูตรฝึกอบรมภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และ ๕) หลักสูตรฝึกอบรมล่ามภาษามือทางการแพทย์ และการสาธารณสุข</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ควรเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแต่ละรายวิชา</p> <p>๒. ควรตรวจสอบเกณฑ์การประเมินการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม ระดับคะแนน ๐-๒ "แต่งกายสุภาพไม่เรียบร้อยตามหลักการปฏิบัติของล่ามภาษามือ" ถูกต้องหรือไม่</p>
<p>๔.๕ การขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๔ วิชา ได้แก่ ๑) รายวิชาภาษามือเพื่อการเล่านิทาน ๒) รายวิชาเพลงประกอบภาษามือสำหรับเด็กปฐมวัย ๓) รายวิชาท่องโลกภาษามือด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ และ ๔) รายวิชาอักษรเบรลล์ ๑</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๔.๖ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งจำนวน ๒ ราย ได้แก่</p> <p>๑. อาจารย์อัศพงษ์ อุประวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงเรียนการเรือน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (๑๘๐๙) อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (๑๘๐๙๐๑) ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>๒. อาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสังกัดคณะครุศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการศึกษา (๖๕๐๑) อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๖๕๐๑๖๑) ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ นำเสนอเพื่อทราบ	
๕.๑ รายงานการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาหัวหิน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งไปยังศูนย์การศึกษาหัวหิน ว่าสภามหาวิทยาลัยมีความประทับใจและชื่นชมความสำเร็จจากการทุ่มเทและความเสียสละของอธิการบดีและทีมผู้บริหารศูนย์การศึกษา หัวหิน ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และขอให้ศูนย์การศึกษาทุกแห่งนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน และจัดส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมฯ ไปยังศูนย์การศึกษาหัวหิน เพื่อทราบต่อไป</p>
๖. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ	
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๗(๓๐)/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น</p> <p>ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอที่ประชุม เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ตามที่ได้มีข้อสังเกตจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก เรื่องการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์และตำแหน่งศาสตราจารย์ เนื่องจากมีจำนวนผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจำนวนน้อย</p> <p>ในการนี้ จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นและยินดีให้การสนับสนุน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ขอความอนุเคราะห์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ จัดทำรายละเอียดและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย</p>



(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย